



**แบบบันทึกข้อมูลนักวิจัย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม**



ชื่อ : นายสุกแก้ว **นามสกุล** คำสอน
Name : MR.SUKKAEW **Surname** COMESORN

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถานภาพ อาจารย์ประจำ ข้าราชการพลเรือน อาจารย์ประจำตามสัญญา
 พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ
 อื่นๆ

บัตรประจำตัวประชาชน 3-6409-00462-92-1

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 351/200 หมู่ที่ - ถนน ไชยานุภาพ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง
จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000 เบอร์โทรศัพท์บ้าน -
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 089-703-2825

E-mail SUKKAEW@psru.ac.th

สาขาที่มีความชำนาญพิเศษ

1. การวัดผลและประเมินผล
2. การประเมินโครงการ
3. การวิจัยการศึกษา

ประสบการณ์อื่นๆ ด้านการวิจัย

1. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย รับทุนของการเคหะแห่งชาติ , สสส.
2. ทีมวิจัยของคณะในการทำวิจัยติดตามการดำเนินงานทำของบัณฑิต การประเมินโครงการ
3. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการวิจัยการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน การสร้างเครื่องมือ
4. เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
5. เป็นประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยอื่นๆ (มน./ราชภัฏนครสวรรค์)

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา	วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	มหาวิทยาลัย	ประเทศ
2523	กศ.บ.	คณิตศาสตร์	มศว.พิษณุโลก	ไทย
2532	คม.	การวัดและประเมินผลการศึกษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไทย
2540	กศ.ด.	การทดสอบและวัดผลการศึกษา	มศว.ประสานมิตร	ไทย

**ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยและการทำวิจัย
งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว**

ปีที่เสร็จ	ชื่อผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ	ประเภทงานวิจัย	สาขาการวิจัย	ปีที่ได้รับทุน	แหล่งทุน	สถานภาพในโครงการ
2531	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาของนักเรียน โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์					
2540	การประเมิน โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ สพพ. ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย เขตกรุงเทพฯ					
2545	การประเมินติดตามการมีงานทำของบัณฑิต คณะครุศาสตร์					
2545	การประเมิน โครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก					
2547	การติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาให้ได้รับประกาศนียบัตรทางการบริหารการศึกษา					
2547	การวางระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้					
2547	การวิจัยและพัฒนาครูและ โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม					
2548	การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม					
2548	การวิเคราะห์กำลังแรงงานและคุณลักษณะบัณฑิตบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในอนาคต					
2549	การศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม					

ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยและการทำวิจัย

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว

ปีที่เสร็จ	ชื่อผลงานวิจัยที่เสร็จแล้ว	ประเภทงานวิจัย	สาขาการวิจัย	ปีที่ได้รับทุน	แหล่งทุน	สถานภาพในโครงการ
2549	การวิเคราะห์อัตราค่าตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม					
2549	การประเมินผลการจัดมหกรรมงานสร้างสุขภาพภาคเหนือ “วิถีไทย วิถีธรรม นำสร้างสุข					
2549	การประเมินผลโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป					

หมายเหตุ สถานภาพในโครงการ หมายถึง หัวหน้าโครงการวิจัย, ผู้ร่วมวิจัย

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ

ปีที่ได้รับทุน	ชื่อผลงานวิจัย	ประเภทงานวิจัย	สาขาการวิจัย	แหล่งทุน	สถานภาพในโครงการ
2551	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อความอยู่ดีมีสุขโดยชุมชนและ เครือข่ายองค์กรท้องถิ่น เขตจังหวัดพิษณุโลก	การวิจัยและพัฒนา (R&D)	สังคมศาสตร์	สสส.	หัวหน้าโครงการ

หมายเหตุ สถานภาพในโครงการ หมายถึง หัวหน้าโครงการวิจัย, ผู้ร่วมวิจัย

ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ เช่น วารสารต่างๆ ทั้งระดับชาติ นานาชาติและประเภทอื่นๆ

